

## สนค. ถกเข้ม พัฒนาแดชบอร์ดธุรกิจบริการโลจิสติกส์สู่การเป็นศูนย์กลางระบบฐานข้อมูล ด้านธุรกิจโลจิสติกส์ของประเทศ

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานในการประชุมเพื่อรับฟังความเห็นเกี่ยวกับแดชบอร์ดธุรกิจบริการโลจิสติกส์ (2 สิงหาคม 2567) ว่าหนึ่งในภารกิจสำคัญของ สนค. คือ การเป็นศูนย์กลางระบบข้อมูลสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า โดยปัจจุบัน สนค. เผยแพร่ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าบนเว็บไซต์ คิดค้า.com เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลเศรษฐกิจการค้าที่สำคัญของประเทศได้ง่าย และสะดวกยิ่งขึ้น

สนค. ได้จัดทำแดชบอร์ดธุรกิจบริการโลจิสติกส์ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาคบริการโลจิสติกส์อย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น ดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน จำนวน ความสามารถและผลประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ในไทย สถิติการนำเข้าส่งออกผ่านการขนส่งรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนสถานการณ์แรงงานด้านธุรกิจบริการโลจิสติกส์ เป็นต้น สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ วางแผน และกำหนดนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทด้านการแข่งขันของโลก โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และกำหนดนโยบาย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ ทั้งนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงเพื่อให้ข้อมูลมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน โดยได้เชิญหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนกว่า 70 หน่วยงาน เข้าร่วมการหารือถึงการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลดังกล่าว โดยคาดหวังว่าแดชบอร์ดธุรกิจบริการโลจิสติกส์นี้จะศูนย์กลางระบบฐานข้อมูลด้านธุรกิจโลจิสติกส์ของประเทศ ที่มีความครอบคลุมรอบด้าน ตรงตามความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานมากที่สุด

ทั้งนี้ จากสถิติการจดทะเบียนนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าของผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ พบว่า ปัจจุบัน มีจำนวนนิติบุคคลรวม 43,595 ราย โดยในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2567 มีจำนวนนิติบุคคลเพิ่มขึ้นสุทธิ 1,548 ราย ซึ่งชี้ให้เห็นว่าผู้ประกอบการโลจิสติกส์ยังเพิ่มขึ้น แต่ต้นทุนโลจิสติกส์ของไทยยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลก โดยในปี 2565 ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยมีมูลค่ารวม 2.382 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.7 ต่อ GDP และคาดการณ์ว่า ในปี 2566 สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยจะอยู่ที่ร้อยละ 13.3 - 13.8 ต่อ GDP อย่างไรก็ตาม ข้อมูลย้อนหลังที่แสดงในแดชบอร์ดธุรกิจบริการโลจิสติกส์ ของ สนค. ยังคงชี้ให้เห็นว่า สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ของไทย มีแนวโน้มลดลงในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งเคยมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 16.71 ในปี 2545 และสูงที่สุดในปี 2543 เมื่อเริ่มจัดทำข้อมูล ที่ระดับร้อยละ 19.47 ต่อ GDP แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการในการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ของไทยในระดับหนึ่ง ถึงกระนั้น การจัดอันดับดัชนีวัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของ World Bank ในปี 2566 ไทยอยู่อันดับที่ 34 จาก 139 ประเทศทั่วโลก แสดงให้เห็นว่า ไทยยังมีช่องว่างในการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ และจำเป็นต้องมีข้อมูลเพื่อช่วยพัฒนาธุรกิจบริการโลจิสติกส์ให้เข้มแข็งและแข่งขันได้

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า การประชุมรับฟังความเห็นครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ในการสร้างการรับรู้ และได้รับความเห็นที่มีประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนาแดชบอร์ดธุรกิจบริการโลจิสติกส์ และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องของ สนค. ซึ่ง สนค. จะนำความเห็นที่ได้รับในการประชุมครั้งนี้ มาใช้พัฒนาแดชบอร์ดธุรกิจบริการโลจิสติกส์ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นต่อไป ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานแดชบอร์ดดังกล่าวได้ผ่านทางเว็บไซต์ คิดค้า.com

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า  
2 สิงหาคม 2567